

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v: VCF MiTrade sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thực hiện hành vi trái pháp luật

HỎA TỐC

Kính gửi: Thành viên Kinh doanh
Thành viên Môi giới
Cá nhân, tổ chức giao dịch qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Đối tác của Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Qua đường dây nóng, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận được thông tin phản ánh về việc VCF MiTrade thiết lập website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com), trong đó sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của MXV để lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia “Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2023”, nạp tiền vào tài khoản đầu tư giao dịch hàng hóa, cho phép giao dịch khi chưa có giấy phép hoạt động hợp pháp. VCF MiTrade đồng thời làm giả tài liệu, giả con dấu, sử dụng tên người đại diện theo pháp luật và thương hiệu của MXV trái phép trên văn bản “Quyết định phê duyệt yêu cầu xin tham gia chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2023” nhằm lôi kéo nhà đầu tư mở tài khoản, giao dịch tại website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com) với mục đích chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Là doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp phép thành lập và vận hành Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, chúng tôi xin thông báo đến toàn thị trường và cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác với MXV về sự việc nêu trên.

Chúng tôi khẳng định:

1) Không tổ chức, không thực hiện bất kỳ chương trình, hoạt động nào như mô tả của VCF MiTrade hay website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com). Không ban hành bất kỳ một văn bản nào trên danh nghĩa của Công ty hay Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có nội dung phê duyệt yêu cầu xin tham gia chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2023.

2) MXV không có bất kỳ mối quan hệ góp vốn, sở hữu hay liên hệ với VCF MiTrade, website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com) hoặc cá nhân, tổ chức vận hành VCF MiTrade, website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com). MXV chỉ có duy nhất một trang thông tin điện tử chính thức là mxv.com.vn.

3) Các hành vi của VCF MiTrade, website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com) không được MXV cho phép dưới bất kỳ hình thức nào và là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu, con dấu của tổ chức.

4) MXV đã gửi đơn tố giác các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của VCF MiTrade, website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com) và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi trái pháp luật.

5) MXV không chịu bất kỳ trách nhiệm với thiệt hại, tổn thất (nếu có) của cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch, chuyển tiền qua những đơn vị, nền tảng không phải là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, không được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

MXV thông tin và khuyến cáo, đề nghị tất cả Thành viên, nhà đầu tư và đối tác của MXV tuyệt đối cảnh giác với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của VCF MiTrade, website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com) hoặc hành vi tương tự của các cá nhân, tổ chức khác. Không mở tài khoản, giao dịch tại các đơn vị không phải là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường như nêu trong Thông cáo này, vui lòng liên hệ phản ánh qua số hotline 84 (024) 3396 3939.

Trân trọng thông báo.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC
HÀNG HÓA
VIỆT NAM
M.S.D.N: 0140180
Đặng Việt Hưng

